

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về  
kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và  
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023**

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, trình tại Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo và từ tình hình thực tế qua theo dõi, giám sát thường xuyên, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện số việc phải thi hành án tăng cao<sup>1</sup>, nhưng các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác thi hành án; tỷ lệ số việc đã giải quyết tăng so với cùng kỳ năm trước. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành, đôn đốc đối với các Chi cục Thi hành án dân sự ở các địa bàn có nhiều án và kết quả đạt thấp, chủ động giải quyết đối với các vụ việc có điều kiện nhưng chưa được thi hành án dứt điểm. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện tốt quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện sai sót, chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong công tác thi hành án của các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. Đã quan tâm công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm nâng cao chất lượng công tác.

Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục đó là: Còn một số vụ việc tồn đọng nhiều năm vẫn chưa giải quyết được; tỷ lệ đã thi hành xong về tiền đạt được vẫn còn thấp (chỉ đạt 21,46%); kết quả bán đấu giá tài sản và việc thi hành án đối với các khoản thu vào ngân sách nhà nước đạt kết quả thấp so với số việc có điều kiện thi hành án.

<sup>1</sup> Tăng 329 việc, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Ban Pháp chế đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các Chấp hành viên chủ động phân loại, xác minh điều kiện thi hành án, tích cực vận động người phải thi hành án tự nguyện thi hành. Tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với chính quyền địa phương, nhất là lực lượng Công an và các cơ quan, ban, ngành khác có liên quan trong thi hành những vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm. Kịp thời tổ chức thi hành đối với các vụ việc đã ra quyết định cưỡng chế có huy động lực lượng nhưng chưa tổ chức cưỡng chế. Tăng cường rà soát, xác minh những trường hợp người phải thi hành án đủ điều kiện được miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án để lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

*vu*

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Lương Bình**